

TỈNH ỦY, HĐND, UBND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tới dự.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; những thành công trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trong năm 2020. Nhờ lực của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân đầu tư phát triển. Kết quả bước đầu triển khai quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Thái Bình; đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh góp phần thu hút, tạo điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nói chung, các doanh nghiệp FDI nói riêng đã đóng góp cho những kết quả đáng phấn khởi đó.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ những tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư vào Thái Bình với nhiều cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư. Đặc biệt, Khu kinh tế Thái Bình với diện tích tự nhiên 30.583ha là

trọng điểm tăng nổi của vùng tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, là địa bàn chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh đã và đang tạo ra cơ hội lớn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước nghiên cứu đầu tư trong thời gian tới.

Năm 2021 là năm rất quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2021 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp FDI không ngừng nâng cao trình độ quản lý, đoàn kết, gắn bó, hợp tác, mở rộng hơn nữa quan hệ liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong tỉnh để cùng phát triển. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh cần thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của tỉnh; trong đó, chú trọng sử dụng đất hiệu quả, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, bảo vệ môi trường; quan

tâm chăm lo đời sống, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động... Các doanh nghiệp FDI tích cực hơn nữa cùng tỉnh thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh; tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình và các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với quyết tâm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sẽ luôn đồng hành và quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các doanh nghiệp; cam kết tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, minh bạch thông tin, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu

2021, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc các doanh nhân, doanh nghiệp FDI những điều tốt đẹp nhất; mong các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh nghiệp FDI hoạt động trên địa bàn tỉnh đã chia sẻ kết quả đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong năm 2020; cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan về sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

HỘI LÀM VƯỜN TỈNH 17 TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

Sáng ngày 21/1, Hội Làm vườn tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, hội làm vườn các cấp trong tỉnh tiếp tục được kiện toàn, củng cố về tổ chức và đi vào hoạt động nền nếp. Các cấp hội đã tổ chức 199 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 6.500 lượt hội

viên; tổ chức tham quan 87 mô hình phát triển kinh tế cao cho hơn 2.500 cán bộ, hội viên tham dự. Các phong trào phát triển kinh tế VAC tiếp tục được triển khai đến từng cấp hội, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hội Làm vườn tỉnh đã tổ chức tập huấn về sản xuất nông nghiệp bảo đảm an toàn cho 20 xã với 1.600 học viên tham dự. 100% tổ chức hội

cơ sở đã tổ chức làm dịch vụ trên 150.000 công giống, trên 260.000 con giống các loại; tín chấp với các tổ chức tín dụng cho 310 hội viên vay phát triển kinh tế với số dư hơn 3,9 tỷ đồng.

Năm 2021, Hội Làm vườn tỉnh tiếp tục duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức hội cơ sở; phấn đấu 100% số cơ sở hội cơ sở và số dư quỹ bình quân đạt từ 50.000 - 100.000 đồng/hội viên.

TIẾN DAT

DỰ NGỘ CHO VAY ƯU ĐÃI TĂNG 9,63%

Sáng ngày 21/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thành phố Thái Bình họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh trên địa bàn thành phố đạt hơn 176,704 tỷ đồng, tăng 9,84% so với thời

điểm 31/12/2019. Tổng số hộ được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách là 4.622 hộ với tổng dư nợ 175.636 tỷ đồng, tăng 9,63% so với thời điểm 31/12/2019.

Dự kiến năm 2021, chỉ tiêu tín dụng trên địa bàn thành phố ước tăng trưởng 8,3% so với năm 2020. Để đạt mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục tổ chức

thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; phát động các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm gắn với hoạt động ủy thác của các tổ chức hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn nhằm biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích.

THANH HUYỀN

Để mùa xuân không có tiếng pháo nổ



Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận pháo do người dân tự nguyện giao nộp.

Thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Luật số 14), Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cơ quan, đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng mua bán, vận chuyển pháo nổ trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Buổi tuyên truyền Luật số 14, Nghị định số 137 do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tổ chức tại Trường THCS Thủy Trường (Thái Thụy) vừa qua đã thu hút gần 500 cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. Theo Trung tá Lê Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn, ngoài tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, đơn vị đã cập nhật nội dung cơ bản của Nghị định số 137 thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức cho các em học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm Luật số 14 và các văn bản liên quan. Dịp này, chúng tôi còn lồng ghép việc tuyên truyền và ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Thủy Trường nhấn mạnh: Đây là việc làm thường xuyên của nhà trường và đơn vị biên phòng. Qua các buổi tuyên truyền giúp

cán bộ, giáo viên, học sinh nâng cao kiến thức, hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật, đồng thời là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền đến người thân và nhân dân không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ, không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; kịp thời phát hiện, tố giác, đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo.

Được biết, ngoài việc tuyên truyền tại các nhà trường, cơ quan, đơn vị, các đơn vị biên phòng cũng tích cực phối hợp với địa phương tổ chức ký cam kết đối với từng người dân không vi phạm Luật số 14, Nghị định số 137. Việc tuyên truyền, vận động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm từ đầu năm, gắn với các đợt đấu tranh trấn áp tội phạm. Qua ghi nhận từ các đồn biên phòng, sau khi triển khai mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội đại biểu quốc gia lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; đợt cao điểm thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137 đã có nhiều cá nhân đến từ nguyện giao nộp các loại vũ khí tự chế, pháo các loại và công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, từ ngày 1/12/2020 đến nay, các đồn đã tiếp nhận gần 10kg pháo nổ các loại do nước ngoài sản xuất, 1 công số 8, 1 kíp nổ, 2 quả đạn tự chế và gần 2kg pháo các loại, 3 súng tự chế, 2 dao, 1 kíp nổ, 1 quả pháo hiệu, 4 kíp nổ do người dân tự nguyện đến giao nộp.

Đại tá Nhâm Xuân Tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

TÁT DAT

Hành lang pháp lý cứng rắn

Thái Bình được biết đến là một trong những tỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập bởi UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định rõ các khoản thu, mức thu, mức chi để tránh lạm thu trong trường học. Đây được coi là hành lang pháp lý cứng rắn đối với các nhà trường, đồng thời là cơ sở để phụ huynh học sinh giám sát các khoản đóng góp của con em mình. Ngày 11/7 năm 2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2814/QĐ-UBND về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập. Quyết định số 2814 rất cần thiết trong việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính tại các trường học, tạo điều kiện chống lạm thu trong nhà trường, cho các nhà trường công khai hóa hoạt động thu góp tài chính và cho phụ huynh học sinh giám sát, đồng thời thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh về các khoản thu, mức thu thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, sau 6 năm thực hiện Quyết định số 2814, một số mức thu không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho các cơ sở giáo dục trong tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục. Vì vậy, sau khi kiểm tra thực tế, tập hợp, thống kê các đề xuất, kiến nghị của các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị UBND tỉnh cho phép các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý trực tiếp nếu xảy ra lạm thu. Sau một học kỳ thực hiện các nghị quyết, Sở Giáo dục

Ngày 11/7/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16 về quy định mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2020 - 2021 và Nghị quyết số 17 quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Theo đó, với các khoản thu cơ sở giáo dục được thực hiện thỏa thuận với cha mẹ học sinh nhưng phải bảo đảm nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của người

Minh bạch các khoản thu - tạo lòng tin cho cha mẹ học sinh

Học sinh toàn tỉnh vừa hoàn thành kỳ thi, đợt khảo sát chất lượng học kỳ I và bước vào học kỳ II năm học 2020 - 2021. Đây cũng là thời điểm nhiều gia đình gom góp để chuẩn bị đóng các khoản thu của học kỳ mới. Tạo hành lang pháp lý để những hoạt động thu, chi của nhà trường được minh bạch, đi vào nền nếp là chủ trương, hành động mà Thái Bình đã thực hiện trong nhiều năm qua.

dẫn trên từng địa bàn. Mức thu phải căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi; phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của nhà trường và Đào tạo học sinh mới về thu, chi để tạo lòng tin cho phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương.

Kiên quyết xử lý người đứng đầu nếu xảy ra lạm thu

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Viết Hiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 16, số 17, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Tài chính ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình sẽ xử lý nghiêm thủ trưởng các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý trực tiếp nếu xảy ra lạm thu. Sau một học kỳ thực hiện các nghị quyết, Sở Giáo dục

và Đào tạo đã nhận được một số phản ánh của người dân về việc thực hiện các khoản thu của một số cơ sở giáo dục. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, hầu hết các trường đã hiểu đúng và thực hiện nghiêm các khoản thu đã quy định. Tuy nhiên, một số khoản thu tăng so với những năm học trước như: tiền học phí, tiền học thêm thứ bảy, tiền coi xe... nhưng phụ huynh chưa nắm được nên đã có những phản ánh. Chúng tôi đã yêu cầu các cơ sở giáo dục phải tích cực tuyên truyền sâu rộng hơn nữa đến phụ huynh học sinh những quy định mới về thu, chi để tạo lòng tin cho phụ huynh và nhân dân địa phương.

Nói về các khoản thu để xây ra lạm thu, ông Vũ Minh Quyết, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho biết: Có hai khoản thu ở nhà trường đó là dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục có mức trần và không có mức trần. Qua kiểm tra cho thấy, nhờ thực hiện nghiêm việc giám sát của chính quyền địa phương và ngành Giáo dục, hầu hết các trường đều thực hiện đúng quy định về thu, chi, đồng thời có văn bản thỏa thuận với phụ huynh học sinh về các khoản thu không quy định mức trần. Tuy nhiên,

đầu năm học vừa qua, tại Trường Mầm non Vũ Tiến (Vũ Thư), một số giáo viên chủ nhiệm đã thực hiện thu một số khoản không đúng quy định khi không được nhà trường đồng ý. Chúng tôi đã yêu cầu trả lại tiền cho phụ huynh học sinh, đồng thời nhắc nhở nhà trường cần giám sát chặt chẽ hơn nữa việc thỏa thuận thu, chi giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh. Đồng quan điểm với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư, ông Vũ Giang Lâm, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Bình cho biết: Trong học kỳ I, năm học 2020 - 2021, chúng tôi chưa phát hiện cơ sở giáo dục vi phạm các quy định về khoản thu. Tuy nhiên, nếu xảy ra lạm thu, thu không đúng quy định, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục.

Cô giáo Bùi Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Xuân (thành phố Thái Bình) cho biết: Công khai, minh bạch các khoản thu là điều nhà trường đã thực hiện trong nhiều năm qua. Từ Quyết định số 2814 đến Nghị quyết số 16, số 17, nhà trường đều niêm yết công khai các khoản thu trên bảng thông tin của nhà trường ít nhất 2 tuần. Sau khi được phụ huynh thống

nhất, chúng tôi mới thực hiện các khoản thu. Để tạo điều kiện cho cha mẹ học sinh, nhà trường chia thành 2 giai đoạn thu, đó là đầu học kỳ I và đầu học kỳ II. Nhờ thực hiện nghiêm, nhiều năm qua, nhà trường không nhận được bất kỳ phản ánh nào của phụ huynh, tạo lòng tin cho nhân dân địa phương. Anh Mai Thế Huỳnh, xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Trường THCS Phú Xuân luôn công khai các khoản thu tại bảng tin của nhà trường. Hơn nữa, trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, cô giáo chủ nhiệm còn giải thích chi tiết căn cứ của từng khoản thu nên chúng tôi rất yên tâm khi đóng góp cho con mình.

Có thể thấy, những năm gần đây, nhận thức của người dân ngày càng được nâng cao. Mặt khác, nhờ sự tuyên truyền tích cực của các nhà trường, phụ huynh học sinh đã hiểu rõ hơn những quy định về thu, chi. Đặc biệt, sự vào cuộc của ngành Giáo dục và chính quyền địa phương trong giám sát việc thực hiện các khoản thu, chi đã hạn chế được tình trạng lạm thu của nhiều cơ sở giáo dục. Từ đó, tạo lòng tin cho cha mẹ học sinh và nhân dân trong tỉnh.

DẶNG ANH



Tiết học trên lớp của học sinh Trường THCS thị trấn Vũ Thư.